



โทรสารในราชการกองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล

ด่วนที่สุด

ที่ สต (กปภจ) ๐๐๒๑/ว๒๐๒๖

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๗

จาก ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล (ผู้อำนวยการจังหวัด)

ถึง นายอำเภอทุกอำเภอ/ ผอ.โครงการชลประทานสตูล/ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล/ เกษตรจังหวัดสตูล/ ประมงจังหวัดสตูล/ ปศุสัตว์จังหวัดสตูล/ ผอ.สพป.สตูล/ ผอ.สวท.สตูล/ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล/ รอง ผอ.ศรชล.จังหวัดสตูล/ ผบ.ร.๕ พัน ๒/ ผบ.นพค. ๔๕/ สว.ส.ร.น.๓ กก.๙ บก.ร.น./ ผอ.สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูล/ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล/ ผอ.แขวงทางหลวงสตูล/ ผอ.แขวงทางหลวงชนบทสตูล/ ผอ.สนง.ทสจ.สตูล/ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทุกแห่ง/ นายกเทศมนตรีเมืองสตูล

กองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล ได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยง กอปรกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ได้คาดการณ์สภาพอากาศ พบหวั่นความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง กับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังปานกลาง ทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักหลายพื้นที่ และมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ สำหรับจังหวัดสตูล ให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมขัง และดินถล่ม ระหว่างวันที่ ๕ - ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๗

ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมการรับสถานการณ์ดังกล่าว ระหว่างวันที่ ๕ - ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการ ดังนี้

๑. ติดตามปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่แต่ละจุดอย่างใกล้ชิด รวมถึงเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักหรือบริเวณฝนสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดอุทกภัยได้ สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ โดยเฉพาะถ้ำน้ำตก ถ้ำลอด หากฝนตกหนักมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัย ให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นพื้นที่ ห้ามบุคคลใดเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาด พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัย ตลอด ๒๔ ชั่วโมง สำหรับพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังขอให้ระมัดระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่ว ในกรณีที่มีความเสี่ยงจะเกิดอันตรายให้ตัดกระแสไฟฟ้าทันที

๒. วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์จากปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ สภาวะอากาศ และปัจจัยสภาพความเสี่ยงในพื้นที่ เพื่อบูรณาการหน่วยงานให้เตรียมพร้อมทรัพยากร เครื่องจักรกล และแผนเผชิญเหตุ รวมถึงกำลังเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมบรรเทาสาธารณภัย และให้ความช่วยเหลือประชาชน ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

๓. แจ้งเตือนประชาชนบริเวณชายฝั่งทะเล รวมถึงออกประกาศหรือติดตั้งสัญญาณการแจ้งเตือนประชาชนบริเวณชายฝั่งทะเล และแจ้งนักท่องเที่ยวห้ามลงเล่นน้ำทะเลในช่วงที่มีคลื่นลมแรงโดยเด็ดขาด กรณีการเดินทางเรือ ขอให้สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูล และสถานีตำรวจน้ำสตูล แจ้งเตือนการเดินทางเรือ โดยให้ชาวเรือ ผู้บังคับเรือ ผู้ประกอบการเดินทางเรือโดยสาร ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ความปลอดภัย และเดินทางด้วยความระมัดระวังให้มากขึ้น หลีกเลี่ยงการเดินทางเรือในบริเวณฝนฟ้าคะนอง สำหรับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ และหากสถานการณ์ในพื้นที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น ให้พิจารณาห้ามการเดินทางเรือออกจากฝั่งโดยเด็ดขาด

๔. หากมี...

๔. หากมีแนวโน้มจะเกิดสถานการณ์รุนแรงในพื้นที่ ขอให้อำเภอ ถือปฏิบัติตามข้อสั่งการตามหนังสือกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล ด่วนที่สุด ที่ สด (กปภจ) ๐๐๒๑/ว ๕๓๕๙ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรื่อง การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยและคลื่นลมแรงในพื้นที่ภาคใต้

๕. กรณีเกิดภัยพิบัติ ให้รายงานสถานการณ์พร้อมภาพถ่าย และการช่วยเหลือในเบื้องต้นให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทราบโดยด่วน ทางโทรศัพท์/โทรสารหมายเลข ๐-๗๔๗๒-๒๑๒๑/๐-๗๔๗๒-๒๒๙๖ หรือ Application Line ตาม QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือฉบับนี้


(นายศักร กปิลกาญจน์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล
(ผู้อำนวยการจังหวัด)



กอปภ.จ.สตูล 161.200 MHz



ปภ.ก้าวสู่ทศวรรษที่ ๓
“เป็นหน่วยภบกลางในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง”

